

MATICHON INFORMATION CENTER		Subject Heading :	
Source :	ผู้จัดการรายวัน		
Date :	21 ก.ค. 2553	Page :	5
		No :	53392291

รมค้านเครือข่าย "อิตาลีไทย" ชนลิกไนต์ผ่านม้งเก่าหลัง-ป่าชั้น 1 เอ

เสียงราย - มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำทีมถกแนวทางรับมือเครือข่ายอิตาลีไทย เตรียมนำเข้าลิกไนต์ผ่านชายแดน "ม้งเก่าหลัง-ป่าชั้น 1 เอ" ยันชาวเต็มที เล็งยื่นนายกฯสั่งยกเลิก พร้อมทำหนังสือแสดงจุดยืนคัดค้านแจ้งเอกชนไทยเจ้าของโครงการแล้ว

ในการประชุมเรื่อง "การขนส่งถ่านหินบริษัทสหระบุรีถ่านหิน จำกัด" ในเครือข่ายอิตาลีไทย ณ ห้องประชุมคตยตุง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ที่มหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับภาคีรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ อ.แม่ฟ้าหลวง จัดขึ้นเมื่อ 17 กรกฎาคม 2553 โดยมีนายพินิจ หาญพานิช รองผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย เป็นประธานในพิธีและมีคณาจารย์ของ มฟล. นำโดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้จัดตั้ง มฟล. ดร.เทศ เทอดประทีป อธิการบดี มฟล. ฯลฯ ผู้บริหารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนเข้าร่วมนั้น

นายพินิจ กล่าวต่อที่ประชุมว่า กรณีการขออนุญาตเพื่อนำเข้าถ่านหินลิกไนต์จากประเทศพม่าเข้ามาทางชายแดนไทย-พม่า ด้าน อ.แม่ฟ้าหลวง ของบริษัทสหระบุรี จำกัด เริ่มมาตั้งแต่ปี 2551 โดยมีแผนจะนำเข้าลิกไนต์เข้ามาประมาณวันละ 2,000-5,000 ตัน เป็นระยะเวลา 30 ปี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามกิจการของเอกชนรายเดียวกันที่ จ.สระบุรี ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการขออนุญาตไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วล่าสุดขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการเสนอขออนุญาตจากสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)

"ช่วงนี้จึงได้ให้บริษัทเทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ลงพื้นที่ อ.แม่ฟ้าหลวง และพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเข้าทำการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรืออีไอเอ ซึ่งมีกำหนดจะแล้วเสร็จในสิ้นปี 2553 นี้ ทำให้ยังไม่ชัดเจนว่าจะมีการใช้ช่องทางใดในการขนลิกไนต์เข้ามาแน่นอน" นายพินิจ กล่าว

จากนั้นที่ประชุม ได้มีการให้ข้อมูลว่า ปัจจุบัน มฟล.ได้มอบหมายให้ รศ.ดร.ปริชา อุปโยคิน หัวหน้าโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยสังคม มฟล.จัดทำร่างหนังสือคัดค้านเสนอต่อ นายสุเมธ แสงนิมนวล ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย เพื่อเสนอต่อกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาล เพื่อให้ยกเลิกโครงการนี้

ทั้งนี้ เนื่องจากมีเหตุผลหลายประการ เช่น พื้นที่ที่จะมีการนำเข้าคือบริเวณช่องแม่ใจก หมู่บ้านม้งเก่าหลัง หมู่ 9 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง มีส่วนที่เป็นพื้นที่ต้นน้ำชั้น 1 เอ และบริษัทเอกชน ยังมีท่าทีว่าจะทำถนนเข้าสู่บริเวณดังกล่าวด้วยเพราะเหมืองถ่านหินลิกไนต์ใหม่มาอยู่ที่เขตเมืองก๊ก จ.เมืองลาด ห่างจากบริเวณดังกล่าวเพียง 80 กิโลเมตร แต่ทางการพม่าไม่อนุญาตให้มีการนำเข้าทางจุดผ่านแดนถาวร จ.ท่าขี้เหล็ก-อ.แม่สาย

นอกจากนี้ มฟล.ยังได้จัดทำหนังสืออีกฉบับส่งถึงบริษัทสหระบุรีถ่านหิน จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องเพื่อแสดงจุดยืนว่า ไม่เห็นด้วยกับโครงการซึ่งก็ทำให้จังหวัดได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด เพื่อติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด

ด้านนายสมพงษ์ เขมวงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า กรณีมีการขออนุญาตนำเข้าถ่านหินลิกไนต์ผ่านข้ามทางพื้นที่ของเราที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยเข้าไปทำประชาพิจารณ์หรือสอบถามความเห็นจากประชาชน รวมทั้งไม่เคยเข้าไปให้ข้อเท็จจริงกับประชาชน แต่กลับพยายามเข้าไปชี้นำชาวบ้าน

นายสมพงษ์ ยืนยันว่า ขณะนี้ชาวบ้านทั้ง 18 หมู่บ้านใน ต.เทอดไทย ไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการนำถ่านหินผ่าน ต.เทอดไทย เนื่องจากเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากฝุ่นถ่านหินลิกไนต์ ซึ่งเป็นอันตรายจนส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวไปด้วย ■